

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติเห็นชอบคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๒. แผนงานพื้นฐาน ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๓. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๒. ความคืบหน้าในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาความคืบหน้าในการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๒ ซึ่งสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ดำเนินการจัดจ้างบริษัทเอกชนดำเนินการจัดงาน และได้ประชุมร่วมกับสำนักงาน กสม. แล้วเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ในการนี้ ได้ดำเนินการยกร่างกำหนดการและสง่าง่างกำหนดการไปยังสำนักพระราชวังพิจารณาแล้ว ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสำนักงาน กสม. กับสำนักพระราชวังต่อไป

ในการนี้ ที่ประชุมได้หารือรูปแบบการจัดงานดังกล่าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะประเด็นการเชิญองค์กรเข้าร่วมงาน และรูปแบบการฉายพระรูป ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นอย่างหลากหลาย นอกจากนี้ ยังได้หารือในประเด็นอื่น ๆ ประกอบด้วย ๑) ผู้ที่จะรับเสด็จ ประกอบด้วย กสม. (ทั้งคณะ) ๒) ผู้ถวายข้อพระกร (พวงมาลัย) ได้แก่ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสุภาพสตรี โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ที่เป็นสุภาพสตรีเป็นผู้ถือพานรองรับข้อพระกร ๓) ผู้เปิดประตูทางเข้าเมื่อพระองค์เสด็จเข้าห้องประชุม ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม. ที่เป็นสุภาพสตรี ๔) ถวายรายงาน โดย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๕) ถวายของที่ระลึก ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๖) การทอดพระเนตรนิทรรศการ ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย นางฉัตรสุดา จันทร์ดี ยิ่ง นางสาวอารีวรรณ จตุทอง และนายสมณพรหมรส ติดตามพระองค์ในการทอดพระเนตรนิทรรศการ และให้มีเจ้าหน้าที่ประจำในแต่ละส่วนของนิทรรศการด้วย

ที่ประชุมมีมติมอบสำนักงาน กสม. โดยสำนักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน พิจารณาดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป และรายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวถัดไป โดยจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย